
รายงานการประชุม 

คณะทาํงานประสานและบูรณาการเพื่อการบริหาร 

การพัฒนาพืน้ที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยนืเมืองเกานาน 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันจันทรที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ หองประชมุแกรนดบอลรูม ๒ โรงแรมเทวราช ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

---------------------------------------------------------------------- 

 

รายชื่อผูมาประชุม   

 ๑. นายวิบูรณ แววบัณฑิต รองผูวาราชการจังหวัดนาน      ประธานคณะทํางาน 
๒. พ.ต.ท.วิทูร ต้ังวุฒิสาร รองผูกํากับการฝายอํานวยการ ภ.จว.นาน     คณะทํางาน 

(แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนาน) 
๓. นายวิศิษฐ ทวีสิงห ปลัดจงัหวัดนาน       คณะทํางาน 
๔. นางสาวณปภา พรหมขัติแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   คณะทํางาน 

(แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดนาน) 
๕. นายนิยม ศริิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญพิเศษ     คณะทํางาน 

(แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน) 
๖. นางหทัยกาญจน อภิชาต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   คณะทํางาน 

(แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนาน) 
๗. นายสโรช รตันมาศ วัฒนธรรมจังหวัดนาน      คณะทํางาน 
๘. นายมานิต ธนะวงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ     คณะทํางาน 

(แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน) 
 ๙. นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน    คณะทํางาน 

(แทน พัฒนาการจังหวัดนาน) 
๑๐. นางสาวสุวรรณา ฉัตรทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   คณะทํางาน 

(แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน) 
๑๑. นางสาวนิลเนตร โลหะพจนพิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดนาน    คณะทํางาน 
๑๒. นายชัชวาลย ธนะขวาง นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ     คณะทํางาน 

(แทน พาณิชยจังหวัดนาน) 
๑๓. นางเวทิการ เหลืองเจริญรัศม ีผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา    คณะทํางาน 

(แทน ศึกษาธิการจังหวัดนาน) 
 ๑๔. นายสหชาติ คําพูน ขนสงจังหวัดนาน       คณะทํางาน 

๑๕. นางอนงรักษ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ     คณะทํางาน 
(แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน) 

๑๖. นางสาวสุภาวดี ศิริสาร เจาพนักงานธุรการชํานาญการ     คณะทํางาน 
(แทน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดนาน) 

๑๗. นายสุเมษ สายสงู ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนาน     คณะทํางาน 

หนา ๑ จาก ๑๖ 
 



๑๘. นางสาวธนวันต ชุมแสง ประชาสัมพันธจังหวัดนาน     คณะทํางาน 
๑๙. นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ ผูอํานวยการ สวท. จังหวัดนาน    คณะทํางาน 
๒๐. นายสุชาติ จันทรศรีเจรญิ รองผูอํานวยการแขวงทางหลวง    คณะทํางาน    

(แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนานที่ ๑) 
๒๑. จาสิบเอกเจนณรงค คําชนะ นายชางโยธาชํานาญการ     คณะทํางาน

(แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนาน) 
๒๒. นางสาวจุฑามาศ กุนกันไชย นักวิชาการขนสง      คณะทํางาน

(แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานนานนคร) 
๒๓. นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษพ้ืนที่นาน       คณะทํางาน 
๒๔. นางอรสา จีระเสถียร นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน

(แทน ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดนาน) 
๒๕. วาที่ ร.ต.ต. อํานาจ ประกอบทรัพย รอง สว.(ป.) ส.ทท.๓ กก.๒    คณะทํางาน

(แทน สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยวนาน ๓ กก.๒ บก.ทท.๒) 
๒๖. นางทิพากร ณ นาน หัวฝายการประชุมรักษาการแทนเลขานุการ อบจ.นาน  คณะทํางาน

(แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน) 
๒๗. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน      คณะทํางาน 
๒๘. นายอุดมศักด์ิ ศรีธิ รองนายกเทศมนตรีตําบลดูใต     คณะทํางาน 

(แทน นายกเทศมนตรีตําบลดูใต) 
๒๙. นายสมผล ใหมแปลง นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสวก    คณะทํางาน 
๓๐. นางบงกช จักรแกว  ผูอํานวยการกองการศึกษา      คณะทํางาน 

(แทน นายกองคการบริหารสวนตําบลนาซาว) 
๓๑. นายสมนึก คําฝน นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงต๊ึด    คณะทํางาน 
๓๒. นางสาวสุกฤตา อนุกูลสาธุกิจ รองผูอํานวยการ ททท. สํานักงานนาน   คณะทํางาน  

(แทน ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนาน) 
๓๓. นายภิรมย เทพสุคนธ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน    คณะทํางาน 
๓๔. นายวรพจน รอดวิเศษ        คณะทํางาน 

(แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดนาน) 
๓๕. นางมณีวรรณ บุญชูภักด์ิ เลขาธิการหอการคาจังหวัดนาน    คณะทํางาน 

(แทน ประธานหอการคาจังหวัดนาน) 
๓๖. นายสุฐิพงษ ดวงมณีรัตน ประธานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนาน  คณะทํางาน 
๓๗. นางจันทริา ชินสุขเสริม ประธานชมรมที่พักจังหวัดนาน     คณะทํางาน 
๓๘. พ.อ.พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนาน     คณะทํางาน 
๓๙. นายธนบดี ศรีประเสิรฐ ไวยาวัจกร วัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง    คณะทํางาน 

(แทนเจาอาวาสวัดพระธาตุแชงแหง พระอารามหลวง) 
๔๐. นายสุขสนัต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖           คณะทํางานและเลขานุการ 
๔๑. นางสาวขวัญฤทัย ยอดเวียงไชย                    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

(แทนผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ สํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖) 

รายชื่อผูไมมาประชุม 

หนา ๒ จาก ๑๖ 
 



๑. รองผูอํานวยการ อพท.                   รองประธานคณะทํางาน 

(ติดภารกิจของ อพท. สวนกลาง) 

๒. โยธาธิการและผังเมืองหวัดนาน                 คณะทํางาน 

(ติดราชการของหนวยงานตนสังกัด) 

๓. ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม                         คณะทํางาน 

(ติดราชการของหนวยงานตนสังกัด) 

รายชื่อผูเขารวมประชุม   

๑. นายสัจจพงษ จินตาพล ประธานคณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๒. นางเพลินจิต พวงเจริญ รองประธานคณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๓. นางบุษกร จีนะเจริญ คณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๔. นางวิจิตรา โกสีย คณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๕. นางสาวกัลยกมล สูงสวาง คณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๖. นางชุติมา ณ นาน คณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๗. นางจันทิรา ชินสุขเสริม คณะทํางานสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๘. นางสาววีนา สุวรรณโน คณะทํางานสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๙. นางถิรนันท โดยดี คณะทาํงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๑๐. นางวาสนา มาศยะ คณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๑๑. นางลิขิต จันทรกําธร คณะทํางานสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๑๒. นายบรรจง อูปแกว คณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๑๓. นางสาวชรัสนันท ตามชม คณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๑๔. นางกอบกมล ทบบัณฑิต คณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๑๕. นางประไพรพรรณ หิรญัสิทธ์ิ คณะทาํงานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๑๖. นางสาวสุภา ตรีเพ็ชร คณะทํางานสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๑๗. นายบรรลือ อินตะไชย สื่อมวลชนจังหวัดนาน 

๑๘. นายสรวิชญ ไชยคํา สื่อมวลชนจังหวัดนาน 

๑๙. นายแพทยชาตรี เจริญศริิ ที่ปรึกษาคณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นฯ 

๒๐ นางสาวจุลลดา ศิลทอง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

๒๑. นายธีระพล บุญตัน เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ สํานักปลัดจังหวัด 

๒๒. นายวีรพล รัชตานนท ประธานกลุมนักธุรกิจรุนใหมจังหวัดนาน 

๒๓.  นางสาวปยะพร สุขสวัสด์ิ นักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๔.  นายจักรกฤษณ แจขจัด นักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๕.  นางสาวอภิญญา จันตะคาด ผูชวยนักวิจัย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๒๖.  นายอนันตสิทธ์ิ ออนตะไคร ผูชวยนักวิจัย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๒๗.  นางสาววนิดา อินตัน เจาหนาที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ อพท.๖ 

๒๘. นางสาวมยุรี ศรีสุริยพงศ เจาหนาที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ อพท.๖ 

หนา ๓ จาก ๑๖ 
 



๒๙. นางสาวกมลลักษณ ดอกประดู เจาหนาที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ อพท.๖ 

๓๐. นางสาวสุธาสินี สรรพชาง เจาหนาที่เทคโนโลยีสารทนเทศ อพท.๖ 

๓๑. นายสฐริพงศ มหาวงศนันท เจาหนาที่ประชาสัมพันธ อพท.๖ 

๓๒.  นางสาวขวัญฤทัย ยอดเวียงไชย เจาหนาที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ อพท.๖ 

๓๓.  นางสาวทิพยสุดา อวดคม เจาหนาที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ อพท.๖ 

๓๔.  นายวรวีร จารุภุมมิก เจาหนาที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ อพท.๖ 

๓๕.  นางสาวภัสสร นาเวียง เจาหนาที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ อพท.๖ 

๓๖.  นางสาวณัฐณชิา แสนปญญา  เจาหนาที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ อพท.๖ 

๓๗.  นายณัฐกิตต์ิ กุมพยาน เจาหนาที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ อพท.๖ 

๓๘.  นางสาวปรางวลัย สอนสมฤทธ์ิ เจาหนาที่ประสานงานโครงการ อพท.๖ 

๓๙.  นางสาวระรินธร เพ็ชรเจริญ เจาหนาที่ประสานงานโครงการ อพท.๖ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

  เมื่อคณะทํางานคณะทํางานประสานและบูรณาการเพ่ือการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ

การทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน มาครบองคประชุมแลว นายวิบูรณ แวดบัณฑิต ประธานคณะทํางานฯ 

ทําหนาที่ประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยลําดับ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

นายวิบูรณ แววบัณฑิต ประธานที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา เพ่ือใหการ

พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดนาน เปนไปตามวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดนาน “เมืองแหงความสุข เศรษฐกิจ

สรางสรรค ธรรมชาติสมบูรณ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเขมแข็ง ทองเที่ยวย่ังยืน” และเปาหมายในการยกระดับ

เมืองนานสูการเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑการทองเที่ยวอยางย่ังยืนในระดับสากล อพท. 

จึงไดขอใหมีการประชุมคณะทํางานประสานและบูรณาการเพ่ือการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ

ทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน ในวันน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่อง แจงที่ประชุมทราบ 

   ๒.๑ คาํสั่งแตงต้ังคณะทาํงานประสานและบูรณาการเพือ่การบริหารการพัฒนา

   พื้นทีพ่ิเศษเพือ่การทองเทีย่วอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 

นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม 

แจงใหที่ประชุมทราบวา เน่ืองจากภายหลังการประชุมคณะทํางานประสานและบูรณาการเพ่ือการบริหารการ

พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานานครั้งลาสุด มีหัวหนาสวนราชการและแผนแทนภาคี

เครือขายบางคนไดยายมาปฏิบัติราชการในจังหวัดนานหรือไดรับการแตงต้ังใหม และเพ่ิงเขาประชุมในฐานะ

คณะทํางานฯ เปนครั้งแรก จึงขออนุญาตแจงใหที่ประชุมรับทราบองคประกอบและอํานาจหนาที่ของ

คณะทํางานฯ ตามคําสั่งจังหวัดนาน ที่ ๒๓๓๓๒ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังน้ี 

หนา ๔ จาก ๑๖ 
 



ที่ปรึกษาคณะทํางาน ประกอบดวย 

(๑) เจาคณะจังหวัดนาน 

(๒) ผูวาราชการจังหวัดนาน 

(๓) ผูอํานวยการ อพท. 

(๔) ประธานที่ปรึกษาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวเมืองเกานาน 

(๕) ประธานศูนยประสานงานประชาคมจังหวัดนาน 

 

คณะทาํงาน ประกอบดวย 

(๑) รองผูวาราชการจังหวัดนานที่กํากับดูแลดานการทองเที่ยว เปน ประธาน

คณะทํางาน 

(๒) รองผูอํานวยการ อพท. กํากับดูแลสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ เปน รองประธาน

คณะทํางาน 

(๓) ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๔) ปลัดจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๖) หัวหนาสํานักงานจังหวัดนาน    เปน คณะทํางาน 

(๗) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน   เปน คณะทํางาน 

(๘) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนาน   เปน คณะทํางาน 

(๙) วัฒนธรรมจังหวัดนาน    เปน คณะทํางาน 

(๑๐) โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดนาน  เปน คณะทํางาน 

(๑๑) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน เปน 

คณะทํางาน 

(๑๒) พัฒนาการจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๑๓) หัวหนาสาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๑๔) อุตสาหกรรมจังหวัดนาน เปน คณะทาํงาน 

(๑๕) พาณิชยจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๑๖) ศึกษาธิการจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๑๗) ขนสงจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๑๘) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๑๙) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๒๐) ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนาน เปน คณะทํางาน 

(๒๑) ประชาสัมพันธจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๒๒) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนาน เปน 

คณะทํางาน 

(๒๓) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม เปน คณะทํางาน 

(๒๒) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนานที่ ๑ เปน คณะทํางาน 

หนา ๕ จาก ๑๖ 
 



(๒๓) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนาน เปน คณะทาํงาน 

(๒๔) ผูอํานวยการทาอากาศยานนานนคร เปน คณะทํางาน 

(๒๕) ธนารักษพ้ืนที่นาน เปน คณะทํางาน 

(๒๖) ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๒๗) สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยวนาน ๓ กก.๒ บก.ทท.๒ เปน คณะทํางาน 

(๒๘) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๒๙) นายกเทศมนตรีเมืองนาน เปน คณะทํางาน 

(๓๐) นายกเทศมนตรีตําบลดูใต เปน คณะทํางาน 

(๓๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลนาซาว เปน คณะทาํงาน 

(๓๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสวก เปน คณะทาํงาน 

(๓๓) นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงต๊ึด เปน คณะทาํงาน 

(๓๔) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนาน เปน คณะทํางาน 

(๓๕) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๓๖) ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๓๗) ประธานหอการคาจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๓๘) ประธานชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนตําบลบอสวก เปน คณะทํางาน 

(๓๙) ประธานชมรมที่พักจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๔๐) นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนาน เปน คณะทํางาน 

(๔๑) ผูแทนวัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง เปน คณะทํางาน 

(๔๒) ผูจัดการสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ อพท. เปน คณะทํางานและเลขานุการ 

(๔๓) ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ สํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ อพท. เปน คณะทํางาน

และผูชวยเลขานุการ 

อํานาจหนาที ่
(๑) ใหคําแนะนํา เสนอแนะ และความเห็นแก อพท. ในการจัดทําแผนแมบทและ

แผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน 

(๒) ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ

เพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน ไปสูภาพการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม ตามอํานาจหนาที่ของตน 

(๓) รวมดําเนินการ กํากับ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่

พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน ในความรับผิดชอบของหนวยงานใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

(๔) บูรณาการโครงการในความรับผิดชอบของหนวยงาน ที่จะดําเนินการในพ้ืนที่

พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ใหเกิดความสอดคลองเช่ือมโยงกับแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่

พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน 

(๕) ใหสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ ทําหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ และ

รับผิดชอบคาใชจายในการจัดประชุมคณะทํางาน โดยใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับที่ อพท. กําหนด 

หนา ๖ จาก ๑๖ 
 



(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ เพ่ือใหการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยว

อยางยั่งยืนเมืองเกานาน บรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม  

มติที่ประชุม      มติที่ประชุมรับทราบ 

๒.๒ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ. 

    ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดย สํานักงานพื้นที่พิเศษ ๖ และมหาวิทยาลัยพะเยา 

นายสุขสันต เพ็งดิษฐ เลขานุการที่ประชุม ในฐานะผูจัดการสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ 

แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ ไดรับความรวมมือจากคณะทํางานฯ และภาคสวน

ตางๆ รวมกันนําเสนอโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกา

นาน เพ่ือบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเกานาน ฉบับใหม ที่

จะเริ่มใชต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให อพท. ดําเนินการ เพ่ือให

เกิดการเช่ือมโยงสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยใหบูรณาการทุก

ภาคสวนในพ้ืนที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานความสามารถในการแขงขันและแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม โดยมีเปาหมาย เพ่ือการบูรณะฟนฟูและ

การอนุรักษพ้ืนที่เมืองเกานานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม

สถาปตยกรรม แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการบริหารการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน ใหมีคุณภาพ

มาตรฐานระดับสากล ซึ่งคณะน้ี คณะกรรมการองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยาง

ย่ังยืน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไป อพท. จะนําเสนอใหคณะกรรมการนโยบาย

การทองเที่ยวแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อพท. และเพ่ือให

หนวยงานเจาของโครงการไดรับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรดังกลาวแลว อพท. จะตองเสนอใหสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไปดวย ทั้งน้ี แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่

พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการ

พัฒนา ดังน้ี 

(๑) วิสัยทัศน : “นาน เมืองเกาที่มีชีวิต อยางสรางสรรค และย่ังยืน”“Living 

old city with creativity and sustainability” 

(๒) เปาหมาย 

เพ่ือการบูรณะฟนฟู และการอนุรักษพ้ืนที่เมืองเกานานใหเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการ
บริหารการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานานใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

หนา ๗ จาก ๑๖ 
 



 
 (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่พเิศษเพือ่การทองเที่ยวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
 

 
 
โครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน พ.ศ.๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่สรางสรรคและย่ังยืน 
รวม ๒๐ ๕๖๗.๒๓ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
รวม ๑๐ ๓๖๑.๕๙ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางผลประโยชนใหแก ชุมชน นักทองเที่ยว บนพ้ืนฐานการอนุรักษวัฒนธรรม  
รวม ๓๐ ๓๙๖๘.๗๔ 

หนา ๘ จาก ๑๖ 
 



ยุทธศาสตร กลยุทธ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมสรางภูมิคุมกันดานสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว 
รวม ๒๐ ๖๑๖.๙๗ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การสื่อสารองคความรูดานการพัฒนาเชิงสรางสรรคและย่ังยืน 
รวม ๗ ๙๗.๗ 

รวมทั้งหมด ๘๗ ๕๖๖๓.๒๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๒.๒  

มติที่ประชุม      มติที่ประชุมรับทราบ 

๒.๓ กิจกรรมในขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร การรับฟง

ความคิดเห็นการจัดการความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมและการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) 

ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เพื่อรับรอง

มาตรฐานแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน ครั้งที่ ๑ 

นางนางพัทธยาพร อุนโรจน คณะทํางานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นําเสนอใหที่

ประชุมรับทราบขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร การรับฟงความคิดเห็นการจัดการความเสี่ยง

ทางด านสิ่ งแวดลอม และการประเมินสิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เพ่ือรับรองมาตรฐาน

แหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ซึ่งประกอบดวยการดําเนินกิจกรรมจํานวน ๖ ขั้นตอน โดยบัดน้ี 

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ๒ ขั้นตอน ไดแก 

(๑) กิจกรรมการกลั่นกรอง (Screening) และการกําหนดขอบเขต (Scoping) 

ดําเนินการเมื่อวันจันทร ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมเวียงแกว โรงแรม

เวียงแกว จังหวัดนาน มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด ๑๙ คน ประกอบดวย ทีมงานจาก อพท.๖  จํานวน ๑๔ คน 

และจากทีมงานจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน ๕ คน 

(๒) กิจกรรมการวิเคราะหขอมูลฐาน (Baseline Analysis) ดําเนินการเมื่อวันอังคาร 

ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม ๒ โรงแรมเทวราช อําเภอ

เมือง จังหวัดนาน โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด ๓๑ คน ประกอบดวย ผูแทนภาคสวนตางๆ ในจังหวัดนาน 

จํานวน ๒๖ คน และ คณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน ๕ คน 

มติที่ประชุม      มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพจิารณา 
๓.๑ ผลการศึกษาสถานการณสิ่งแวดลอม ผลกระทบและการจัดการ สิ่งแวดลอม

   ภาคการทองเที่ยว ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน โดยมหาวิทยาลัย

   พะเยา 

หนา ๙ จาก ๑๖ 
 



ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะทํางานมหาวิทยาลัยพะเยา นําเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องผลการศึกษาสถานการณสิ่งแวดลอม ผลกระทบและการจัดการ สิ่งแวดลอมภาคการ

ทองเที่ยว ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ซึ่งประกอบดวย 

(๑) สถานการณมูลฝอยของผูประกอบการทองเที่ยว และผลกระทบมูลฝอยของ

ผูประกอบการทองเที่ยว ตําบลในเวียง 

(๒) การจัดการขยะมูลฝอยของผูประกอบการทองเที่ยวตําบลในเวียง 

(๓) การจัดการนํ้าและคุณภาพนํ้า ภาคการทองเที่ยวตําบลในเวียง 

(๔) การจัดการมลพิษอากาศและเสียงภาคการทองเที่ยว ตําบลในเวียง 

(๕) การจัดการพลังงานภาคการทองเที่ยว ตําบลในเวียง 

(๖) ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอภาคการทองเที่ยว ตําบลในเวียง 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๓.๑ 

ความเหน็ทีป่ระชุม 

นายแพทยชาตรี เจริญศริ แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมวา การบริโภคทรัพยากร
สิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยวอยู ณ ที่จุดทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ กอใหเกิดขยะในแหลงทองเที่ยว ซึ่ง
งบประมาณทองถิ่นในปจจุบันประมาณรอยละ ๓๐ หมดไปกับการจัดการขยะ หากไมมีลดขยะที่ตนทางได จะ
สงผลใหทองถิ่นตองเสียงบประมาณในการจัดการถึงรอยละ ๓๐ จึงควรหาวิธีการจัดการขยะที่ตนทาง ใหทุก
ฝายกําหนดเปาหมายการจัดการขยะแบบ co-clean โดยนํามาตรฐาน ISO140044 (Life Cycle 
Assessment: LCA) มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ แตเน่ืองจากการจัดการขยะแบบดังกลาวเกินกําลังของ
ผูประกอบการที่จะดําเนินการโดยลําพัง ดังน้ันหนวยราชการควรเปนผู เริ่มปฏิบัติกอน และผลักดัน
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดนานดําเนินการในลําดับถัดไป พรอมกับการลด carbon footprint โดย
การดําเนินชีวิตอยาง slow life เพ่ือความย่ังยืน ซึ่งจังหวัดนานจะรวมเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของ 
UNESCO ดวย  

นายภิรมย เทพสุคนธ ประธานสภาวัฒนธรรม แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมวา 
งานวิจัยดังกลาวมีขอมูลที่ชัดเจน แตจะมีวิธีการอยางไรที่จะผลักดันใหเปนแผนของจังหวัดนาน ใหโครงการ
นําไปสูการปฏิบัติไดจริง ก็จะเปนประโยชนตอประชาชนจังหวัดนานมากที่สุด เรื่องสภาวะอากาศมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น สงผลใหมีนักทองเที่ยวมานอยลง จะแกไขอยางไรน้ัน ควรเริ่มจากการใหประชาชนจังหวัดนาน มีความรู
ความเขาใจเรื่องสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความตระหนักในการมีสวนรวมในการแกไขและจัดการสิ่งแวดลอม 
ทั้งน้ี หนวยงานใดในพ้ืนที่มีโครงการที่เก่ียวของกับการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม ตองใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในโครงการ เรื่องการจัดการนํ้าทิ้ง แมการบําบัดนํ้าเสียของทางเทศบาลเมืองนานจะมีคุณภาพนํ้าที่ดี แต
ยังคงพบปญหาจากตนทาง มีรานอาหารบางรานปลอยนํ้าเสียลงทอระบายนํ้าโดยตรง ไมมีการปรับปรุง
คุณภาพนํ้ากอนทิ้ง สงผลใหเกิดการอุดตันและมีกลิ่นเหม็น 

นางบุษกร จีนะเจริญ คณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมฯ แสดงความคิดเห็นตอที่
ประชุมวา ปญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในเขตเมืองเกา จากกรณีที่นักทองเที่ยวนํายานพาหนะเขามาใน
เขตอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน (ใจเมืองนาน) โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเทศกาลตางๆ ที่มีพานหะเปน
จํานวนมาก กอใหเกิดแรงสั่นสะเทือนตอโบราณสถานอีกดวยโดยเฉพาะจากยานพาหนะที่มีขนาดใหญ ทั้งน้ี
ควรตองมีวิธีการปองกันไมใหเกิดปญหาดังกลาวหรือใหลดนอยลง 

หนา ๑๐ จาก ๑๖ 
 



นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมวา 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในพ้ืนที่เปนสิ่งสําคัญในการจัดการปญหาขยะ หากยังไมสามารถปรับเปลี่ยน
ได ก็จะไมสามารถแกปญหาที่ตนทางได จึงควรสงเสริมใหกับประชาชนในพ้ืนที่มีองคความรูในการจัดการขยะ
ตนทาง โดยเริ่มจากนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะต้ังแตระดับ
เยาวชน เรื่องระบบบําบัดนํ้าเสีย มีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๖ เขามาตรวจคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัด
นํ้าเสียของเทศบาลเมืองนานเปนประจํา และระบบยังสามารถรองรับนํ้าเสียไดมากกวาปริมาณนํ้าเสียใน
ปจจุบัน จังหวัดนานมีความพยายามในการจัดการปญหาปาไมถูกทําลาย ไมวาจะเปนโครงการของวิทยาลัย
ชุมชน โครงการนานแซนดบอกซของมูลนิธิรักษปานาน หากดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จจะทําใหคนอยูกับปาได 
เกษตรกรจะมีรายไดมากกวาการใชที่ดินเพ่ือการปลูกขาวโพด โดยไมตองมีการเผาปาและบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ิมขึ้น 
สงผลไมใหเกิดมลพิษทางอากาศตอแหลงทองเที่ยว ตองสรางจิตสํานึกใหคนในพ้ืนที่รวมรับผิดชอบในการ
จัดการขยะ การจัดการนํ้าเสีย เชน การกําจัดไขมันในนํ้าทิ้งกอนปลอยลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียสาธารณะ จะทํา
ใหเมืองนานมีความนาอยูนาเที่ยวอยางยั่งยืน  

นางสาวธนวันต ชุมแสง ประชาสัมพันธจังหวัด แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมวา 
ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษานับวาเปนประโยชนตอประชาชนในจังหวัดนาน ควรสงเสริมใหมีการนําขอมูล
ดังกลาวไปใชปฏิบัติไดจริง ทั้งน้ี การเผาปากอใหเกิดมลพิษทางอากาศและทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น สงผล
ใหชวงฤดูหนาวสั้นลง การจัดการขยะแมประชาชนจะมีการคัดแยกขยะตนทาง แตเมื่อรถเก็บขยะมากเก็บขยะ
จากบานเรือนก็นําขยะไปรวมกันอีก ควรมีระบบการจัดการขยะที่ดี และควรปลูกจิตสํานึกในการมีสวนรวม
จัดการขยะแกประชาชนโดยเริ่มจากเยาวชน เริ่มตนที่บานและโรงเรียน 

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม
เพ่ิมเติมวา การจัดเก็บขยะของรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองนาน มีการจัดเก็บขยะแยกประเภท ตามวันเวลาที่
กําหนดและแจงใหประชาชนทราบแลว รวมทั้งขยะที่เปนก่ิงไมจากที่ประชาชนตัดตนไมในบานของตน 
นอกจากน้ี ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนานจะมีตลาดนัดขยะรีไซเคิล เปนขยะออมบุญนํารายไดจากการ
จําหนายขยะรีไซเคิลไปเปนกองทุนของชุมชน สวนขยะอันตรายเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ในการจัดเก็บ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย พิมลศรี แจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัย
พะเยามีการประชุมหารือรวมกับเทศบาลเมืองนาน ซึ่งเห็นควรใหมีการจัดทําแอพพลิเคช่ันการจัดเก็บขยะ 
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ทราบลวงหนาวา รถเก็บขยะจะมาวันใดเวลาใด และเปนรถเก็บขยะประเภทใด เปน
ขยะทั่วไปหรือขยะรีไซเคิล 

นายสุชาติ จันทรศรีเจริญ รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงที่ ๑ แสดงความคิดเห็น
ตอที่ประชุมวา การปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ยางพารา มีการใชสารเคมีจํานวนมาก สงผลกระทบตอคุณภาพของ
แหลงตนนํ้า ซึ่งเปนอันตรายตอประชาชนผูบริโภค ขอเสนอใหมีการสงเสริมการปลูกพืชทดแทน เชน มะมวง
หิมพาน ซึ่งเปนพืชที่มีความทนทานตอสภาพอากาศแลง การจัดการปญหามลพิษทางอากาศ ควรกําหนดจุด
จอดพักรถนักทองเที่ยว โดยในเขตพ้ืนที่พิเศษเมืองเกานาน ๕ ตําบล ควรเปนบริเวณหนองนํ้าครก ตําบลมวง
ต๊ึด ซึ่งมีพ้ืนที่กวางขวางและกรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวใหม 

นายวรพจน รอดวิเศษ ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดนาน แสดงความ
คิดเห็นตอที่ประชุมวา การแกไขปญหามลพิษที่เกิดจากพานหะของนักทองเที่ยว ควรจัดหาพ้ืนที่เพ่ือเปนจุดพัก
รถขนาดใหญ เชน รถทัวร รวมทั้งรถยนตสวนบุคคลของนักทองเที่ยว แลวจัดใหมีพาหนะเพ่ือการทองเที่ยวที่
เหมาะสมทดแทน เชน รถจักรยานใหเชา รถพลังงานไฟฟาของเทศบาลเมืองนาน  

หนา ๑๑ จาก ๑๖ 
 



นายสัจจพงษ จินดาพล ประธานคณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ฯ แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมวา ในป ๒๕๖๕ จะมีการดําเนินการปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเกา) ซึ่ง
ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๓ - ๔ ป ในการปรับปรุงอาคารดังกลาว จะกอใหเกิดปญหาขยะจาก
การกอสราง ซึ่งในปจจุบันจังหวัดนานยังไมมีระบบจัดการขยะที่เกิดจากการกอสรางเปนการเฉพาะ ทําใหมีการ
ลักลอบนําขยะประเภทดังกลาวไปทิ้งในพ้ืนที่สาธารณะนอกเมือง กอใหเกิดภาพลักษณสิ่งแวดลอมที่ไมดี ทั้งน้ี
การเจริญเติบโตของจังหวัดนานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จะสงผลใหเกิดขยะจากการกอสรางเพ่ิมมาก
ขึ้นดวย หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองเริ่มวางแผนการจัดการขยะประเภทดังกลาวแลว 

นายวรพจน รอดวิเศษ ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดนาน เสนอความ
คิดเห็นตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ปญหาจุดพักรถนักทองเที่ยวของเมืองนาน เกิดมาประมาณ ๗ - ๘ ปแลว แมวา
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจังหวัดนาน จะไดรับงบประมาณจากกลุมจังหวัดมาจัดสรางศูนยบริการ
นักทองเที่ยวแหงใหมในพ้ืนที่ของสํานักงานเทศบาลเมืองนาน ซึ่งมีวัตถุประสงคประการหน่ึงเพ่ือใชเปนจุดจอด
รถนําเที่ยวขนาดใหญและรถตูที่ตองรอรับนักทองเที่ยวในเขตเมือง แตเน่ืองการดําเนินการกลับปรับพ้ืนที่เปน
สนามหญาไมสามารถใหเปนจุดพักรถได ในขณะที่สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดนานรวมกับชมรมรถราง และ 
อพท. จัดใหมีรถรางนําเที่ยวที่พรอมรองรับนักทองเที่ยวไดถึง ๓๗ คัน ประเด็นปญหาการจัดการขยะ สภา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเคยเสนอเมื่อ ๔ ปที่แลววา ควรจัดใหมีรถเก็บขนขยะหลากสีเพ่ือแยกเก็บขนขยะตาม
ประเภทของขยะ ดานผูประกอบการโรงแรมและรานอาหารในจังหวัดนาน บางแหงมีความสามารถในการ
จัดการขยะกอนทิ้ง บางแหงสามารถนําเศษอาหารที่เหลือเพ่ือไปทําปุยใชภายในสถานประกอบการ แตบาง
ผูประกอบการบางสวนยังไมสามารถจัดการขยะตนทางได ไมมีการบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลงสูทอระบายนํ้าทิ้ง 
สงผลใหเกิดทอระบายนํ้าอุดตัน เปนแหลงเพาะเช้ือโรค จังหวัดนานควรมีโครงการเชนจังหวัดเพชรบุรี ที่มีการ
จัดสรางโรงงานทําปุยจากการรวบรวมเศษอาหารจากบานเรือนและสถานประกอบการ 

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนาน ช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา  
กรณีขยะจากเศษอาหาร เทศบาลเมืองนานมีการขอความรวมมือจากผูประกอบการรานอาหารขนาดกลางและ
ขนาดใหญที่อยูในพ้ืนที่ตําบลในเวียง ชวยแยกกระดาษชําระ ไมจิ้มฟน และถุงพลาสติกออกจากเศษอาหาร 
เพ่ือใหเทศบาลเมืองนานนําไปเปนอาหารสุกร (ขาวหมู) โดยจัดเก็บเปนประจําทุกวัน นอกจากน้ีขยะเศษ
อาหารทีเ่กิดจากกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว “ถนนคนเดิน” ก็นําไปเปนอาหารสุกรเชนกัน สวนเศษอาหารที่
มีปริมาณนอย มีการแนะนําใหประชาชนจัดทําบอทิ้งเศษอาหารขนาดเล็กมีฝากครอบไวบริเวณตนไม ทั้งน้ี 
เทศบาลเมืองนาน จะจัดทําถังขนาดเล็กใชเปนบอหมักปุยแจกจายใหกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนาน ซึ่งหาก
การดําเนินการได ก็จะเปนการจัดการขยะระดับครัวเรือนที่สามารถลดขยะที่มีกลิ่นเหม็นและกอใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศ สวนประเด็นศูนยบริการนักทองเที่ยวแหงใหมน้ัน เน่ืองจากนักทองเที่ยวจําเปนตองใชพาหนะใน
การจับจายสิ้นคาของที่ระลึกของฝากตางๆ ในตัวเมืองนาน จึงไมนํารถมาจอดที่จุดพักรถในบริเวณศูนยบริการ
นักทองเที่ยวแหงใหม เทศบาลเมืองนานจึงประสงคใหกลุมธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดนาน มาใชบริการพ้ืนที่ของ
ศูนยบริการนักทองเที่ยวแหงใหมเปนจุดจําหนายสินคาและจําหนายอาหารแกนักทองเที่ยว ปจจุบันพ้ืนที่
ดังกลาวสามารถจอดรถไดและมีจุดบริการชารตไฟฟาแกรถไฟฟาอีกดวย 

นายวิบูรณ แววบัณฑิต ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา บริเวณใจเมืองนาน มี
มาตรการจัดการสิ่งแวดลอม โดยการติดปายหามรถบัสจอดรถ มาไดระยะเวลาหน่ึงแลว 

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม
เพ่ิมเติมวา ประสงคขอความรวมมือจากสถานีตํารวจภูธรเมืองนานในการจัดการสงเสริมการเดินและการใชรถ
จันยานเพ่ือการทองเที่ยวบริเวณใจเมืองนานชวงวันเสาร – อาทิตย ของฤดูการทองเที่ยว เพ่ือจูงใจให

หนา ๑๒ จาก ๑๖ 
 



นักทองเที่ยวมีสวนรวมในการใชยานพาหนะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตจะตองมีมาตรการการที่จะให
ประชาชนในพ้ืนที่ลดความเร็วในการขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
และวางแผนการจราจรเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวดวย 

นายสหชาติ คําพูน ขนสงจังหวัดนาน เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมวา ประเด็นการ
จอดรถบัสนําเที่ยวที่มาจอดติดเครื่องยนตรอรับนักทองเที่ยว สํานักงานขนสงจังหวัดนาน มีการขอความรวมมือ
จากผูประกอบการทองเที่ยวชวยแจงไปยังกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางโดยรถนําเที่ยวขนาดใหญมิใหติด
เครื่องยนตขณะจอดรอนักทองเที่ยว หากไมปฏิบัติตามสํานักงานขนสงจังหวัดนานจะดําเนินการตามมาตรการ
ที่กําหนดไว นอกจากน้ี สํานักงานขนสงจังหวัดนาน จะดําเนินโครงการเพ่ือยกระดับรถสองแถวใหเปน
ทางเลือกในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว โดยจัดทําเสนทางทองเที่ยวแกรถสองแถวใหมีการแวะพักตามจุด
ทองเที่ยวและกําหนดจุดจอดรถอยางเหมาสม เพ่ือชวยสรางเสนหใหการทองเที่ยวจังหวัดนานอีกทางหน่ึง  

นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ แสดงความคิดเห็นเสนอตอที่
ประชุมวา ตามแผนและผังแมบทเมืองเกานานเดิมจะใชพ้ืนที่บริเวณวัดสวนตาลเปนจุดจอดรถของนักทองเที่ยว 
ตอมามีนโยบายใหใชพ้ืนที่ภายในบริเวณศูนยบริการนักทองเที่ยวแหงใหมของเทศบาลเมืองนาน นอกจากน้ี
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพัฒนาพ้ืนที่หนองนํ้าครกและบริเวณโดยรอบใหเปนแหลงทองเที่ยวใหม ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการเปนพ้ืนที่สําหรับจอดรถของนักทองเที่ยว แลวใหนักทองเที่ยวน่ังรถรางไปทองเที่ยวในเขต
เมืองนานเชนเดียวกัน จึงควรมีการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมตามวัตถุประสงคของการ
พัฒนาตอไป  

นางสาวสุกฤตา อนุกูลสาธุกิจ รองผูอํานวยการ ททท. สํานักงานนาน แสดงความ
คิดเห็นตอที่ประชุมวา เห็นดวยกับสํานักงานขนสงจังหวัดนานในการจัดทําเสนทางการทองเที่ยวของรถสอง
แถว ทั้งน้ี การจัดทําเสนทางทองเที่ยวโดยรถสองแถวดังกลาว ไมควรซ้ําซอนกับเสนทางทองเที่ยวโดยรถรางนํา
เที่ยว เพราะอาจมีประเด็นปญหาการขัดผลประโยชนที่ตางฝายจะไดรับ ควรตองนํามาหารือใหเกิดความ
ชัดเจนตอไป 

นางสาวธนวันต ชุมแสง ประชาสัมพันธจังหวัดนาน แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอที่
ประชุมวา สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนาน ยินดีจะรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนาการทองเที่ยว
ทองเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดนาน โดยมีจัดพ้ืนที่ประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดตอบขอซักถาม
จากนักทองเที่ยว ประชาชนในพ้ืนที่ และสื่อมวลชน 

นางสุกฤตา อนุกูลสาธุกิจ รองผูอํานวยการ ททท. สํานักงานนาน แสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมตอที่ประชุมวา นักทองเที่ยวสวนใหญจะโทรศัพทสอบถามสถานการณหรือขอมูลดานการทองเที่ยว 
กับ ททท. สํานักงานนาน ซึ่ง ททท. สํานักงานนาน จะประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีความเห็น
ดวยกับประชาสัมพันธจังหวัดนานในการจัดพ้ืนที่ประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เก่ียวของโดยตรงเปนผูตอบ
คําถามของนักทองเที่ยว 

นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ แจงใหที่ประชุมทราบวา แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่ อพท. จะ
นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี ระบุช่ือหนวยงานรับผิดชอบโครงการเปนระดับกรม ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะแจงใหกระทรวงตางๆ พิจารณาใหความเห็นกอนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการของกระทรวงตางๆ ดังน้ัน เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว หนวยงานใดพรอมจะดําเนิน
โครงการตางๆ ในความรับผิดชอบ ขอใหแจง อพท. ทราบดวย เพ่ือประสานใหไดมาซึ่งงบประมาณตอไป 

หนา ๑๓ จาก ๑๖ 
 



นายวรพจน รอดวิเศษ ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดนาน แสดงความ
คิดเห็นตอที่ประชุมวา จากการที่จังหวัดนานมีการเติบโตดานการทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหกลุม
ผูประกอบการมีหลากหลายเพ่ิมมากขึ้นดวย เชน ผูประกอบการกาแฟ ผูประกอบการรานนวด ฯลฯ แตยังคง
ขาดหนวยงานหลักในการรวบรวมขอมูลการใหบริการการทองเที่ยวที่ครบถวนสมบูรณ (Big Data) และเปน
Plat form เดียวกัน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปเนต มโนมัยวิบูรณ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
ช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา กลไกลในการติดตามประเมินผลการจัดทํา SEA ในระดับพ้ืนที่ตามเกณฑการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน จะสงผลใหเกิดการยกระดับสถานะความย่ังยืนเปนสีเขียวในปแรก แตหาก
พ้ืนที่ตองการคงสถานะความยั่งยืนในระดับสีเขียวในปตอๆ ไป จําเปนตองดําเนินกิจกรรมตามแผนทุกกิจกรรม  
ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานทุกภาคสวน และขอเสนอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาประเด็นการ
พัฒนาตามเกณฑ GSTC ของตําบลในเวียง จํานวน ๒ ประเด็น คือ การจัดการทองเที่ยวนอกฤดูกาล (A4) ซึ่ง
เปนกิจกรรมที่ดําเนินการใหประสบความสําเร็จคอนขางยาก ซึ่งหลังจากสภาการทองเที่ยวอยางย่ังยืนโลกมี
การปรับปรุงเกณฑ GSTC ครั้งลาสุด ประเด็นดังกลาวเปนเพียงตัวบงช้ีไมปรากฏเปนตัวช้ีวัดแลว โดยใหแตละ
พ้ืนที่ดําเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งเกณฑ GSTC ชุดใหม จะกลาวถึงการบริหารการจัดการจํานวน
นักทองเที่ยว ดังน้ัน อพท. จึงมีความประสงคใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาลดความระดับสําคัญในการจัดการ
ทองเที่ยวตามฤดูกาล (A4) ลง และอีกหน่ึงประเด็น คือ การจัดทําคลังขอมูล (A6) ซึ่ง อพท. แจงวามกีารนําเขา
ขอมูลและเผยแพรลงในเว็ปไซตและแอพพลิเคช่ัน “นานอยูดี” โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
ทั้งน้ี การจัดทําคลังขอมูลจะตองมีความเปนเอกภาพสามารถรวมไวในแหลงคนหาเดียวกันได สวนประเด็น
เรื่องขยะอันตราย ขอใหตัวอยางของจังหวัดเชียงรายที่มีการจัดทําแอพพลิเคช่ันโดยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
เพ่ือเปนชองทางในการประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง ๑๔๔ แหงของจังหวัดเชียงราย ซึ่งอยูระหวาง
การพัฒนาระบบ หากจังหวัดนานมีความสนใจจะเรียนรู มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงยินดีที่จะใหความรูทาง
วิชาการในสวนน้ีดวย 

นายแพทยชาตรี เจริญศิริ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอที่ประชุมวา ประเด็นการ
จัดการทองเที่ยวนอกฤดูกาล (A4) ไมจําเปนตองใหนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวตลอดทั้งป แตควรไมใหมีการ
ทองเที่ยวแบบกระจุกตัวในแหลงทองเที่ยวแหงใดแหงหน่ึง ประเด็นบริหารจัดการนักทองเที่ยว ควรมีการ
ออกแบบการลดผลกระทบจากปริมาณนักทองเที่ยวที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ ซึ่งตองอาศัย
การเฝาระวังและเสียงสะทอนจากชุมชน และควรมีการบริหารจัดการที่สามารถปรับไดตามทิศทางการลื่นไหล
ของนักทองเที่ยวดวย 

นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอ
ที่ประชุมวา ตามที่มีมติใหมีการรวบรวมขอมูลดานการทองเที่ยว ใหมีแหลงขอมูลกลางที่หนวยงาน ประชาชน 
และนักทองเที่ยว สามารถเขาถึงได ตามมติการประชุมของคณะทํางานบูรณาการฯ เมื่อครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และ 
๒/๒๕๖๔ ที่ใหมีการจัดทําเวบไซตกลางเพ่ือรวบรวมขอมูลทองเที่ยวของจังหวัดนาน โดยใหบูรณาการรวมกัน
ระหวางหนวยงานทุกภาคสวนที่เก่ียวของ พรอมมีมติให ททท. เปนหนวยงานกลางในการจัดทํา แตเน่ืองดวย
ไมสามารถดําเนินการไดตามมติ ดวยเหตุเพราะเวบไซตของ ททท.สํานักงาน เปนเวบไซตที่สรางโดยหนวยงาน
กลางของ ททท. จึงไมสามารถดําเนินการได อพท.๖ จึงรับเปนหนวยดําเนินการในการจัดทําเวบไซตและ
แอพพลิเคช่ัน และดําเนินการตอเน่ืองมาจนถึงป ๒๕๖๔ (ปจจุบัน) และมีขอมูลที่อัพเดทจากการสํารวจ
กิจกรรมดานการทองเที่ยวอยูเสมอ สวนประเด็นที่จังหวัดนานมีเปาหมายขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนานไปสู
การเปนเมืองสรางสรรคดานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบานตามแนวทางของ UNESCO โดยใหไดรับการรับรอง

หนา ๑๔ จาก ๑๖ 
 



การเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO ในรอบการเปดรับสมัครครั้งตอไปในป พ.ศ.๒๕๖๖ 
ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับเมืองนานใหเปนเมืองสรางสรรค มีมติมอบหมายให
สํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือขับเคลื่อนเมืองนานสูการเปนเครือขายเมือง
สรางสรรคของ UNESCO ซึ่งสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ จัดใหมีการประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษ พัฒนาและตอยอดวัฒนธรรมดานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบานของจังหวัดนาน เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร
ดังกลาว ซึ่งเบ้ืองตนสามารถกําหนดยุทธศาสตรได ๖ ประเด็น และมีคณะทํางานดําเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรรวม ๘ คณะ ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวจะเช่ือมโยงกับการขยายขอบเขตพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ทองเที่ยวอยางย่ังยืนใหครอบคลุมทั้ง ๑๕ อําเภอจังหวัดนานดวย 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติใหสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ และมหาวิทยาลัยพะเยา 
นําความคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยาง
ย่ังยืนในโอกาสที่จะมีการทบทวนใหเหมาะสมตอสถานการณการทองเที่ยวของจังหวัดนานตอไป  

๓.๒ ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม และการ

    ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental  

    Assessment: SEA) ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน  

    จังหวัดนาน ประจําป ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

นางพัทธยาพร อุนโรจน นักวิจัยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นําเสนอใหที่ประชุม

รับทราบผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม และการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวียง อําเภอเมือง

นาน จังหวัดนาน ประจําป ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบประเด็นยุทธศาสตร ๒ ประเด็น ไดแก 

(๑) ยุทธศาสตรการอนุรักษเมืองเกาที่มีชีวิต 

(๒) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยาง

สรางสรรคและยั่งยืน 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (QR Code) 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติใหสํานักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ และมหาวิทยาลัยแมฟา
หลวงนําความคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนในโอกาสที่จะมีการทบทวนใหเหมาะสมตอสถานการณการทองเที่ยวของจังหวัดนานตอไป 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

๕.๑ การจัดกิจกรรมความม่ันคงทางอาหารจังหวัดนาน 

นายภิรมย เทพสุคนธ ประธานสภาวัฒนธรรม เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ

รวมมือแกสภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน ซึ่งกําหนดจะดําเนินการสํารวจและคัดเลือกอาหารพ้ืนเมืองนาน เปน

อาหารคาวจํานวน ๒๕ รายการ อาหารหวานจํานวน ๒๕ รายการ และอาหารที่เปนเอกลักษณของกลุมชาติ

พันธุ เพ่ือนํามาจัดทําเปนเมนูอาหารพ้ืนเมืองนานเปนการเฉพาะ โดยคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน

เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยขอใหหนวยงานตางๆ สนับสนุนขอมูลดานอาหารพ้ืนเมืองนานแกสภาวัฒนธรรม

จังหวัดนาน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอใหหนวยงานตางๆ สนับสนุนขอมูลแก

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน 
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เมื่อที่ประชุมไมมีการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ประธานที่ประชุมจึงกลาวขอบคุณ

ผูเขาประชุมและผูเขารวมประชุม และกลาวปดประชุม 

 

ปดการประชมุเวลา ๑๒.๑๕ น. 
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